

บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓

ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ

วันอังคารที่ ๓๑ สิงหาคม ถึงวันศุกร์ที่ ๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๕ นาฬิกา

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และได้กล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องการถ่ายทอดการพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล โดยมีการถ่ายทอดการประชุมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา และสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา จนกว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๘ วรรคสอง และของดถ่ายทอดในระหว่างเวลา ๒๐.๐๐ - ๒๐.๓๐ นาฬิกา ของทุกวัน เพื่อถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนัก และเหตุการณ์สำคัญที่ประชาชนควรรับรู้ในกรณีเร่งด่วน

ที่ประชุมรับทราบ

ต่อจากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องด่วน คือ ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ซึ่ง นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ จำนวน ๑๘๕ คน เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วน)

เมื่อ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะผู้เสนอญัตติ ได้แถลงเหตุผล มีสมาชิกฯ อภิปราย นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ผู้ถูกอภิปรายได้ตอบชี้แจง โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันดำเนินการประชุม และเมื่อการอภิปรายดำเนินมาจนได้เวลาพอสมควรแล้ว รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ได้สั่งพักการประชุมเวลา ๒๓.๓๓ นาฬิกา และนัดประชุมต่อในเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ของวันพุธที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔

เมื่อถึงเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ได้ดำเนินการประชุมต่อ มีสมาชิกฯ อภิปราย นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ผู้ถูกอภิปรายได้ตอบชี้แจง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายจุติ ไกรฤกษ์) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล) ซึ่งถูกอภิปรายพาดพิงถึงได้ตอบชี้แจง โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันดำเนินการประชุม และเมื่อการอภิปรายดำเนินมาจนได้เวลาพอสมควรแล้ว รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ได้สั่งพักการประชุมเวลา ๒๑.๐๘ นาฬิกา และนัดประชุมต่อในเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ของวันพฤหัสบดีที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔

เมื่อถึงเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ได้ดำเนินการประชุมต่อ มีสมาชิกฯ อภิปราย นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ผู้ถูกอภิปรายได้ตอบชี้แจง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายสาธิต ปิตุเตชะ) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล) ซึ่งถูกอภิปรายพาดพิงถึงได้ตอบชี้แจง โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันดำเนินการประชุม และเมื่อการอภิปรายดำเนินมาจนได้เวลาพอสมควรแล้ว รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ได้สั่งพักการประชุมเวลา ๒๓.๑๑ นาฬิกา และนัดประชุมต่อในเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ของวันศุกร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔

เมื่อถึงเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ดำเนินการประชุมต่อ มีสมาชิกฯ อภิปราย นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายสุชาติ ชมกลิ่น) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์) ผู้ถูกอภิปรายได้ตอบชี้แจง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) และรัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) ซึ่งถูกอภิปรายพาดพิงถึงได้ตอบชี้แจง โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันดำเนินการประชุม และเมื่อการอภิปรายดำเนินมาจนได้เวลาพอสมควรแล้ว ที่ประชุมได้มีมติให้ปิดอภิปราย ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้ นายสุทิน คลังแสง เป็นผู้อภิปรายสรุปญัตติดังกล่าว จากนั้นได้นัดประชุมเป็นพิเศษเพื่อลงมติในญัตติดังกล่าวในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันเสาร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา

เลิกประชุมเวลา ๒๐.๒๓ นาฬิกา ของวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔

พรพิศ เพชรเจริญ

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร